



การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  
ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้เทคนิคการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความ  
บันเทิง (Edutainment) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โดย

นางสาวจามรี กสิกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณา ให้คำปรึกษา และได้รับคำแนะนำจาก ท่านอาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาสละเวลาเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพนศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี อาเซียนบริหารธุรกิจ อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ที่สนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี้

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง เป็นอย่างสูงที่สนับสนุน และให้โอกาสทำวิจัยเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการนำ เทคนิคการศึกษาแนวใหม่ (Edutainment) เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ขอขอบคุณนักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ที่ให้ความร่วมมือ ในการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

จามรี กสิกรรม

โครงการ	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้เทคนิคการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง (Edutainment)
โดย	นางสาวจามรี กสิกรรม
จำนวนหน้า	51 หน้า

---

#### บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง (Edutainment) ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าเรียนในรายวิชา4 ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 กลุ่มเรียน รวม 27 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบฝึกที่ใช้ควบคู่กับเทคนิคการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง (Edutainment) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยปรากฏว่า เทคนิคการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง (Edutainment) เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยเทคนิคการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง (Edutainment) เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี อยู่ในระดับมาก